

Số: /KH-SGDĐT

Long An, ngày tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” năm 2021

Thực hiện Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Long An do Sở GD&ĐT lập tại Kế hoạch số 3433/KH-SGDĐT ngày 29/12/2017; Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An; Kế hoạch 152/KH-STP ngày 15/01/2021 của Sở Tư pháp về công tác tư pháp tỉnh Long An năm 2021; Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” năm 2021 gồm các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT-TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, tích cực tham gia nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của đội ngũ CB, CC, VC, người lao động và học sinh sinh viên trong nhà trường trên địa bàn tỉnh;

Tiếp tục quán triệt trong toàn ngành công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, cần phải đầu tư hợp lý, hiệu quả các phương tiện, điều kiện; nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu kiến thức pháp luật và ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong đội ngũ.

Công tác PBGDPL trong nhà trường tiếp tục được củng cố, phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần đưa pháp luật đi vào thực tiễn cuộc sống.

2. Yêu cầu

Công tác PBGDPL phải được tiến hành đồng bộ với việc tổ chức, theo dõi thi hành pháp luật; kết hợp hài hòa giữa công tác phổ biến với hoạt động giáo dục pháp luật; giữa hoạt động tuyên truyền với vận động đội ngũ CB, CC, VC, người lao động và học sinh sinh viên chấp hành quy định pháp luật gắn với việc đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức PBGDPL trong nhà trường. Phối hợp giáo dục pháp luật trong nhà trường với chương trình chính khóa, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục ngoại khóa. Nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; nâng cao trách nhiệm tự học tập, tự tìm hiểu pháp luật của đội ngũ CB, CC, VC, người lao động và học sinh sinh viên trong đó xác định rõ nghĩa vụ học tập pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của CB, CC, VC, đảng viên nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong toàn ngành.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng làm công tác PBGDPL trong nhà trường và các ban ngành, đoàn thể có liên quan. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy kết quả đạt được trong công tác phối hợp PBGDPL giữa ngành GD&ĐT với ngành Tư pháp ngày càng đi vào chiều sâu, đảm bảo chất lượng và đạt hiệu quả theo yêu cầu đề ra.

Công tác PBGDPL phù hợp với đối tượng, tâm sinh lý người dạy, người học; nội dung tuyên truyền, phổ biến có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, dễ hiểu, dễ áp dụng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL với sự đa dạng về hình thức; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL trong nhà trường.

II. Nhiệm vụ chung

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện sâu, rộng Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư TW Đảng (khóa IX)

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; thực hiện có hiệu quả Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 17/7/2012 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Chỉ thị số 11/2011/CT-UBND ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Long An.

2. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương về đổi mới chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông phù hợp với Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực thi hành vào 01/7/2020 và các văn bản có liên quan; chủ động rà soát, cập nhật hoặc kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập môn pháp luật, Giáo dục công dân phù hợp với các quy định hiện hành theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi người học.

3. Đổi mới phương pháp giảng dạy pháp luật chính khóa, hoạt động ngoại khóa, ưu tiên giáo dục kỹ năng thực hành, áp dụng pháp luật, kỹ năng sống để phát huy tính chủ động, sáng tạo cho người học; xây dựng bài giảng điện tử, các mô hình trực quan, tình huống pháp lý thực tiễn trong giảng dạy.

4. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL đối với đội ngũ giáo viên môn Giáo dục công dân, Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật và cán bộ phụ trách công tác PBGDPL trong đó chú ý đến việc phân công ổn định đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL tại đơn vị. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho CB, CC, VC, người lao động thuộc phạm vi quản lý Sở GD&ĐT. Tăng cường lồng ghép tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp, người làm công tác liên quan đến công tác PBGDPL tại các đơn vị.

5. Triển khai thực hiện lồng ghép, tập trung các chương trình, đề án theo chỉ đạo của UBND vào công tác PBGDPL năm 2020 tại các đơn vị đảm bảo không làm phân tán nguồn lực cho công tác PBGDPL tại các đơn vị. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh các hoạt động, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường. Tiếp tục công tác tư vấn, giải đáp pháp luật trên trang mạng xã hội, qua email và cổng thông tin điện tử của các đơn vị.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng

công tác PBGDPL trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh đến năm 2021 và các văn bản chỉ đạo khác của Sở GD&ĐT về công tác PBGDPL tại các đơn vị.

III. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Xây dựng, ban hành, quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 tại đơn vị trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 về phê duyệt Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Long An do Sở GD&ĐT lập tại Kế hoạch số 3433/KH-SGDĐT ngày 29/12/2017;

2. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về công tác PBGDPL; củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng Tổ tuyên truyền, PBGDPL, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại các đơn vị.

Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về công tác PBGDPL, tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác PBGDPL, giáo viên giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân trong nhà trường, đảm bảo đủ về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động.

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác PBGDPL trong hệ gắn với triển khai thực hiện Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho tuyên truyền viên pháp luật, đội ngũ kiêm nhiệm công tác pháp chế, giáo viên giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân theo Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ Tư pháp.

3. Tổ chức tuyên truyền, PBGDPL trong nhà trường

a. Nội dung

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013; các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là nội dung chính sách, quy định mới trong văn bản; tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, an ninh mạng..... cho CB, CC, VC, người lao động và học sinh sinh viên trong toàn ngành.

Tiếp tục quán triệt, phổ biến Chương trình số 37 của Tỉnh ủy về Thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Khóa XI Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tuyên truyền kết

quả Đại hội Đảng các cấp, Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ Long An khóa XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm vụ chính trị của Ngành được giao trên lĩnh vực GD&ĐT tỉnh; Chi thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học của ngành giáo dục;

Tập trung triển khai và tổ chức thi hành nghiêm Luật Giáo dục năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục có liên quan đến đội ngũ CB, CC, VC, người lao động và học sinh sinh viên trong toàn ngành. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền Nghị quyết số 88/2014/QH13, Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đặc biệt là chương trình thay sách lớp 2, lớp 6

Tập trung vào các văn bản pháp luật mới ban hành; các luật, pháp lệnh quan trọng, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên như: Hiệp định đối tác toàn diện, tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh kinh tế Á-Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; điều ước về biển mà Việt Nam là thành viên; pháp luật về biển, đảo...

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác cải cách hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội trong lĩnh vực GD&ĐT, các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ GD&ĐT, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh ban hành. Triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mới liên quan đến giáo dục, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền và nghĩa vụ người học, người dạy; chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật, gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc các vấn đề cần định hướng dư luận xã hội;

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; nội dung chính sách pháp luật về: an ninh quốc phòng, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ

bảo vệ Tổ quốc; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa sử dụng một lần, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống tác hại rượu, bia, thuốc lá; an toàn thực phẩm; bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực học đường; về cải cách hành chính; về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; về hỗ trợ khởi nghiệp;

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đặc biệt là Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo không để xảy ra điểm nóng, lợi dụng khiếu nại, tố cáo tập trung đông người, trái pháp luật.

Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị số 27/CT-TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các đơn vị trường học theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT; Kế hoạch số 2752/KH-SGDĐT ngày 21/10/2019 Về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021 ngành GD&ĐT tỉnh; triển khai thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó tập trung nâng cao nhận thức của đội ngũ về các hành vi cấm, hành vi dễ dẫn đến vi phạm pháp luật khi tham gia vào các diễn đàn mạng, chia sẻ các thông tin không chính thống, thông tin chưa được kiểm chứng ... quan tâm đến kỹ năng khai thác sử dụng tính tích cực, hiệu quả môi trường mạng trong hoạt động dạy và học của nhà trường; rà soát, chuẩn bị triển khai thực hiện việc đưa kiến thức pháp luật về an ninh mạng vào giảng dạy trong nhà trường phổ thông theo chỉ đạo.

Lồng ghép và triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ mục tiêu các đề án vào nội dung công tác PBGDPL năm 2021 (theo các kế hoạch chỉ đạo mà Sở GD&ĐT đã ban hành) tại đơn vị gồm:

+ **Đề án** “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh.

+ **Đề án** “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017.

+ **Đề án** tuyên truyền, phổ biến trong CB, CC, VC và Nhân dân về nội dung của Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.....

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trong giai đoạn tiếp theo đối với Ngành GD&ĐT tỉnh Long An theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

b. Hình thức

Về hình thức: tiếp tục đa dạng hóa các hình thức PBGDPL trong nhà trường; xây dựng, tổng kết, nhân rộng các mô hình có hiệu quả đã và đang được triển khai thực hiện. Ưu tiên thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin, mạng lưới thông tin nội bộ của nhà trường; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn thanh niên, Công đoàn trong việc phổ biến pháp luật cho người học, nhà giáo, người lao động trong nhà trường.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật, “”Tiết pháp luật” trong nhà trường. tổ chức lồng ghép công tác tuyên truyền, PBGDPL thông qua các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp tại cơ sở giáo dục và các phong trào vận động CB, CC, VC, người lao động và học sinh sinh viên trong nhà trường tuân thủ, chấp hành pháp luật. Phát huy vai trò hỗ trợ của các thiết chế thông tin tham gia PBGDPL trong nhà trường.

Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, đối tượng và địa bàn với nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng và mục tiêu giáo dục, có trọng tâm, trọng điểm; phát huy những hình thức PBGDPL có hiệu quả, chủ động, sáng tạo, linh hoạt áp dụng các mô hình, biện pháp PBGDPL mới, phù hợp; kết hợp giữa công tác PBGDPL và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Xác định rõ đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình đào tạo, giảng dạy đối với tất cả các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt

Nam năm 2021 đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện các chương trình, đề án về PBGDPL và nhiệm vụ trọng tâm tại đơn vị.

5. Đẩy mạnh các hoạt động, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường

Tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí trọng tâm và các giải pháp đồng bộ dựa trên cơ sở của các kế hoạch chuyên đề, chuyên đề điểm nhằm nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong toàn ngành đến năm 2021 và các năm tiếp theo được quy định tại Kế hoạch số 632/KH-SGDĐT ngày 06/03/2020 của Sở GD&ĐT v/v tiếp tục triển khai thực hiện nội dung tiêu chí, giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường năm 2020 và những năm tiếp theo.¹ Đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và Giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp, tích hợp kiến thức pháp luật vào bộ môn Giáo dục công dân. Thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tiểu học được lồng ghép thông qua nội dung giáo dục đạo đức, hình thành thói quen phù hợp với chuẩn mực đạo đức của xã hội, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tinh thần tự giác, tạo tiền đề hình thành ý thức pháp luật; thói quen thực hiện pháp luật thông qua bộ môn đạo đức, chuyên đề giáo dục lễ giáo².

Tăng cường truyền thông về PBGDPL, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL gắn với thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” được phê duyệt tại Kế hoạch số 2609/KH-SGDĐT ngày 07/10/2019 của Sở GD&ĐT.

Đánh giá, khảo sát, nhân rộng các mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả về PBGDPL; sơ kết hoạt động thực hiện các tiêu chí và các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT trong năm 2020.

¹ Gồm các nguyên tắc, nhiệm vụ, tiêu chí và giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường đã chỉ ra trong Kế hoạch số 632/KH-SGDĐT: **Tiêu chí 1:** Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tuyên truyền, PBGDPL tại đơn vị; **Tiêu chí 2:** Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ CB, CC, VC kiêm nhiệm công tác pháp chế và Tuyên truyền viên pháp luật tại các đơn vị; **Tiêu chí 3:** Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp công tác PBGDPL theo nội dung, tiến độ và hiệu quả kế hoạch đề ra; **Tiêu chí 4:** Đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, PBGDPL có hiệu quả tại đơn vị; **Tiêu chí 5:** Tăng cường UD.CNTT trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; **Tiêu chí 6:** Xây dựng, bổ sung tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác PBGDPL; **Tiêu chí 7:** Phối hợp trong công tác PBGDPL; **Tiêu chí 8.** Công tác kiểm tra, tự kiểm tra đối với công tác tuyên truyền, PBGDPL. Phát hiện và nhân rộng mô hình PBGDPL có hiệu quả; **Tiêu chí 9:** Thực hiện sơ kết, tổng kết, khen thưởng; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời.

² theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 23 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012

6. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến công tác PBGDPL theo chỉ đạo

Triển khai có hiệu quả Quyết định số 4402/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Long An³;

Sơ kết, nhân rộng các mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả về PBGDPL; tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trường học, ban ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ này⁴.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ; theo dõi, kiểm tra nắm bắt tình hình thực tế và hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL tại các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục.

Triển khai thực hiện định hướng nội dung tuyên truyền, PBGDPL tại đơn vị hàng tháng trong năm theo quy định tại Công văn số: 664/SGDĐT-TTr ngày 10/03/2020 V/v định hướng nội dung tuyên truyền, PBGDPL định kỳ các tháng trong năm đối với Ngành GD&ĐT.

Tiếp tục phổ biến Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

³ Sở GD&ĐT đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện:

- Công văn số: 1402/SGDĐT-TTr ngày 06/05/2020 của Sở GD&ĐT V/v triển khai thực hiện báo cáo tổng kết việc triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW về công tác PBGDPL.

- Công văn số: 2190/SGDĐT-TTr ngày 09/07/2020 của Sở GD&ĐT V/v triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư.

- Kế hoạch số 4039/KH-SGDĐT ngày 17/12/2020 về Triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

⁴ - Công văn số: 1004/SGDĐT-TTr ngày 01/04/2020 của Sở GD&ĐT V/v thông tin một số mô hình tuyên truyền, PBGDPL có hiệu quả.

Chỉ đạo các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục tổ chức và cử người tham dự cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trong toàn ngành.

Tuyên truyền, phổ biến và phối hợp thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh Long An về thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật góp phần tích cực trong việc thực hiện tiêu chí về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại địa bàn mà các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục cư trú.

7. Tiếp tục triển khai đánh giá thi đua về công tác PBGDPL, triển khai thực hiện đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL

Nhằm củng cố và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL trong nhà trường trong năm 2021 các đơn vị tiếp tục thực hiện việc đánh giá thi đua công tác PBGDPL theo các tiêu chí được quy định tại Kế hoạch số 632/KH-SGDĐT ngày 06/03/2020 của Sở GD&ĐT về tiếp tục triển khai thực hiện nội dung tiêu chí, giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL tại Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm cơ sở cho việc rà soát, nghiên cứu và áp dụng triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường.

8. Công tác kiểm tra, giám sát cơ sở⁵

Thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại các đơn vị hàng năm. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT cấp huyện. Từng bước kiểm soát, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL tại các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục.

Tiếp tục phối hợp cùng ngành Tư pháp trong việc kiểm tra, giám sát cơ sở về công tác PBGDPL. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở; sơ kết đánh giá, khen thưởng, rút kinh nghiệm triển khai nhiệm vụ cho năm tiếp theo.

9. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp trong công tác PBGDPL

⁵ Sở GD&ĐT sẽ triển khai thực hiện các Tiêu chí đánh giá và nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong toàn ngành bằng một kế hoạch riêng và đây sẽ là căn cứ để kiểm tra, giám sát tại các đơn vị trong năm 2021

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ PBGDL đối với ban ngành, đoàn thể có liên quan trong và ngoài nhà trường ngày càng chặt chẽ, đồng bộ hơn, thực chất hơn đặc biệt là ngành Tư pháp cùng cấp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL tại các đơn vị trong thời gian tới.⁶

10. Tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2017-2021 (*gọi tắt là Đề án*), triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đề án trong giai đoạn tiếp theo

Các đơn vị tổ chức kiểm tra, rà soát nội dung, tiến độ triển khai thực hiện công việc theo quy định tại Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ GD&ĐT về ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021; Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2021⁷ (*sau đây gọi tắt là Đề án*),

Tham mưu UBND cùng cấp ban hành Kế hoạch tổng kết kết quả Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2021 thiết thực, hiệu quả và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL cho giai đoạn tiếp theo.

với những nội dung như sau:

III. Các giải pháp thực hiện

Tổ chức thi hành nghiêm, đồng bộ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng công tác hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn,

⁶ Thực hiện các kế hoạch phối hợp đã ký kết:

- Kế hoạch phối hợp số 1192/KHPH-SGDĐT-STP ngày 10/12/2010 giữa Sở GD&ĐT và Sở Tư pháp về Kế hoạch phối hợp công tác PBGDPL trong nhà trường.

- Kế hoạch phối hợp số 1557/KHPH-SGDĐT-STP ngày 11/09/2012 giữa Sở GD&ĐT và Sở Tư pháp về Thực hiện sinh hoạt “Tiết pháp luật” trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Long An.

- Kế hoạch phối hợp số: 496/KH-SGDĐT-STP ngày 25/02/2020 giữa Sở GD&ĐT và Sở Tư pháp V/v thực hiện công tác pháp chế giữa Sở GD&ĐT và Sở Tư pháp tỉnh Long An giai đoạn 2020 - 2025.

- Chương trình phối hợp công tác số 3912 /CTr-SGDĐT-TĐTN ngày 09/12/2020 Giữa Sở GD&ĐT và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An giai đoạn 2020 – 2025. (Lĩnh vực về công tác học sinh sinh viên của Sở GD&ĐT thực hiện)

⁷ Phê duyệt Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2021, do Sở Giáo dục và Đào tạo lập tại Kế hoạch số 3433/KH-SGDĐT ngày 29/12/2017.

vướng mắc trong công tác PBGDPL trong nhà trường; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình tiên tiến, tiêu biểu, mô hình điểm, có hiệu quả; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện; kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới chính sách pháp luật phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tăng cường sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền, PBGDPL tại địa phương, đơn vị có định hướng, thường xuyên trong việc triển khai thực hiện nội dung Đề án, đồng thời phối hợp kiểm tra việc thực hiện pháp luật của CB, CC, VC và học sinh, sinh viên trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng ngành Tư pháp cùng cấp thực hiện tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức thực hiện công tác này.

Đẩy mạnh hoạt động phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường thực hiện Đề án “*Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên trong nhà trường*” trong giai đoạn hiện nay.

Rà soát, phân công ổn định, thống nhất giao nhiệm vụ công chức, viên chức làm đầu mối, kiêm nhiệm tham mưu triển khai công tác PBGDPL trong nhà trường.

Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ Về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật đặc biệt là việc triển khai Tủ sách pháp luật điện tử trong thời gian sắp tới. Tiếp tục xây dựng bản tin pháp luật, Góc pháp luật hoặc đăng tải nội dung thông tin PBGDPL trên website của đơn vị, cơ quan Sở GD&ĐT.

Tăng cường công tác xã hội hóa trên lĩnh vực PBGDPL, khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL, tham gia tư vấn, hỗ trợ pháp lý, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật miễn phí trong nhà trường; phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật, người làm công tác pháp luật tham gia PBGDPL đối với CB, CC, VC, người lao động, người học trong nhà trường.

IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai, thực hiện Chương trình và các Đề án về PBGDPL thuộc Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, nội dung chi và mức chi thực hiện theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An.

V. Chế độ thông tin, báo cáo

Các đơn vị thực hiện báo cáo kết quả công tác PBGDPL năm 2021 theo *đề*

cương báo cáo – phụ lục 1, phụ lục 2 kèm theo kế hoạch này.

Các đơn vị thực hiện báo cáo kết quả công tác PBGDPL năm 2021 theo thời gian như sau:

- Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021 chậm nhất ngày 10/5/2021.

- Báo cáo tổng kết công tác PBGDPL năm 2021 trước ngày 10/11/2021.

- Các ý kiến đóng góp của đơn vị vui lòng phản ánh về Sở (*qua Thanh tra Sở*) điện thoại cố định: (0272) 3838 977; Email: phongphapche.solongan@moet.edu.vn để được hướng dẫn thêm.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Đối với Thanh tra Sở

Thanh tra Sở có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo Sở tổ chức kiểm tra theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo về Bộ GD&ĐT, Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh theo quy định.

2. Đối với Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc

Trên cơ sở nội dung của kế hoạch này, Trưởng phòng GD&ĐT cấp huyện, Hiệu trưởng Trường THCS&THPT, THPT, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện đến toàn thể đội ngũ CB, CC, VC, người lao động và học sinh sinh viên tại cơ quan, đơn vị;

Trên đây là kế hoạch công tác PBGDPL năm 2021 ngành GD&ĐT tỉnh, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Vụ Pháp chế Bộ GD&ĐT (thay báo cáo);
- UBND tỉnh;
- Ban TGTU;
- GD, các PGD Sở;
- Sở Tư pháp;
- Tỉnh đoàn;
- UBND cấp huyện;
- Phòng Tư pháp cấp huyện;
- Các phòng GD&ĐT cấp huyện;
- Trường THCS&THPT, THPT;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng Sở;
- Lưu: VT, TTr(02b). ĐTT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thị Song An

Phụ lục 1

Tên CQ chủ quản..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Tên đơn vị: **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM

I. Đặc điểm tình hình (nêu thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện)

II. Kết quả thực hiện:

- Các đơn vị khi thực hiện báo cáo cần bám sát theo các nội dung **mục II, III của kế hoạch nêu trên**

- Lưu ý:

+ Các nội dung công việc đã được triển khai thực hiện tại đơn vị: nêu cụ thể nội dung, số liệu minh họa, đánh giá về việc triển khai thực hiện, so sánh đối chiếu với cùng kỳ năm trước.

+ Các đơn vị điền đủ số liệu vào biểu thống kê theo phụ lục 3 trong phần Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng tủ sách pháp luật

III. Đánh giá chung:

IV. Kiến nghị, đề xuất

**Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)**

Phụ lục 2

**THỐNG KÊ
SỐ LIỆU CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (6 THÁNG/9 THÁNG/NĂM.....) ¹**

I. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Đối tượng	Tuyên truyền miệng		Phát thanh (Cuộc)	Thi tìm hiểu pháp luật ⁴		Thi tìm hiểu pháp luật ⁵ (dạng bỏ túi)		Ghi chú
	Cuộc ²	Lượt người ³		Cuộc	Lượt người	Cuộc	Lượt người	
HS, SV								
CB, CC, VC								
Tổng cộng								

II. Xây dựng Tủ sách pháp luật

Tủ sách pháp luật (quyển)				Tài liệu hỏi đáp (quyển)	Tờ bướm (tờ)	Pa nô, áp phích (bảng)	Ghi chú
Số sách của kỳ báo cáo trước	Số sách hiện có tại thời điểm báo cáo						
	Tổng số ⁶	Trong đó:					
		Bổ sung mới	Thanh lý				

Người lập bảng

....., ngày tháng năm
Thủ trưởng đơn vị

¹ Ghi rõ kỳ báo cáo là sáu tháng hoặc chín tháng hoặc năm

² Số cuộc tuyên truyền đối với 1 đơn vị thực hiện định kỳ 1 lần/ tháng; đối với học sinh theo quy định tại Kế hoạch số 1557 (Thực hiện “Tiết pháp luật”)

³ Lượt người: ít nhất 80% tổng số CB, CC, VC trong đơn vị tham dự cuộc PBGDPL do đơn vị tổ chức.

⁴ Cuộc thi này phải đảm bảo quy mô như: Lập Ban tổ chức, hình thức bài viết, đồ em.....có chủ đề cụ thể, có khen thưởng người tham dự bằng Quyết định

⁵ Sau cuộc phổ biến BCV, Tuyên truyền viên pháp luật tổ chức hỏi đáp, củng cố nội dung đã phổ biến và có phần khen thưởng “nóng” đối với người trả lời đúng

⁶ Tổng số= (Số sách của kỳ báo cáo trước + Bổ sung mới) - Thanh lý